



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่.....๕๒/๒๕๖๔

เรื่อง การสนับสนุนสารเคมีในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ประกอบไปด้วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนของทุกปี ในปีที่ผ่านมาพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อมาโดยยุงลายทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสรีประจันต์ และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในระดับจังหวัด ได้ขอรับการสนับสนุนสารเคมีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อมาโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา) โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามสิบลีล้านบาทถ้วน-) จัดการสนับสนุนสารเคมีในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ประกอบด้วย

๑. ทรายที่มีฟอส ๑% ชนิดเคลือบเม็ดทรายแบบของชา (๒๐ กรัม) จำนวน ๑,๗๒๒,๗๕๐ ของ
๒. สารเคมีผสมที่มีฟอสชนิดเม็ด ค่าสารออกฤทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑% จำนวน ๒๓๖,๕๔๐ เม็ด
๓. สารเคมีพ่นกำจัดยุง ประกอบด้วยสารเคมีไซฟลูทรีน ค่าสารออกฤทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑% จำนวน ๑,๖๑๕ ลิตร
๔. สารเคมีพ่นกำจัดยุง ประกอบด้วยสารเคมีเดลต้าเมทรีน ค่าสารออกฤทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑% จำนวน ๑,๙๘๗ ลิตร
๕. สารเคมีพ่นกำจัดยุง ชนิดกระป๋องสเปรย์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ กระป๋อง
๖. ยาพ่นกันยุง ชนิดขวดสเปรย์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด

/เพื่อให้เป็น...

เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจะทำการปิดประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔



(นายเชียรินทร์ ปัทมนิรันดรกุล)

รองปลัด อบจ. รักษาการแทน ปลัด อบจ.

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ